



ที่ ศธ๐๔๒๕๖/๑๖๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
ต.เวียงน่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ
บริษัทในกลุ่มโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้ที่อยู่ใน
อุปการะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับสมัครนักเรียนทุนสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ๒๐ ศูนย์ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร
จำนวน ๒๕๐ ทุน

๒. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ รับสมัคร
นักเรียนทุกสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา
๒๕๖๐ ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยการเรียนปัญญาภิวัฒน์ ๑๒ แห่งทั่วประเทศ
ตลอดหลักสูตร จำนวน ๑๐๐ ทุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรใน
สังกัดทราบ รายละเอียดโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรวบรวมใบสมัครตามแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ หากพันทกหนดถือว่าสละสิทธิ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจมาศ ภาษา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต ๒๖ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๔๓ - ๗๗๗๘๙๗

โทรสาร ๐๔๓ - ๗๗๗๘๙๗

คำชี้แจง

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
และศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
โครงการ บมจ.ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานจ้างเหมาบริการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สำหรับบุตรหลานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการที่ศึกษา
อยู่ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 จะเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ในปีการศึกษา 2560
ที่สนใจสมัครเข้าโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- ส่วนต่างจังหวัด ขอให้จัดส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ สพป./สพม.ที่ผู้ปกครอง
ตนสังกัด เพื่อให้ สพป./สพม.รวบรวมส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560

- ในส่วนกลาง ขอให้จัดส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
กองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 2 0-2282-5638 0-2288-5571
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สำหรับบุตรหลานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการที่ศึกษาอยู่
ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2560
ที่สนใจสมัครเข้าโครงการ ขอให้ประสานโดยตรงเพื่อรับใบสมัครและขอทราบ
รายละเอียดต่างๆ พร้อมจัดส่งใบสมัครส่งตรงถึง

คุณณัฐธิดา โสธรธ ทางมือถือ 086-306-9771



PANYAPIWAT
TECHNOLOGICAL COLLEGE
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



PANYAPIWAT
LEARNING CENTER
ศูนย์การเรียนรู้พระจอมเกล้าธนบุรี

รูปแบบการเรียนทวิภาคีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม

โครงการ บมจ. ซีที ออดส์ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตร/ผู้ที่อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก : ร้านสะดวกซื้อ

เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจร
ของการบริหารธุรกิจ เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องาน
อาชีพ ศิลปการขาย การจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เรียนในระบบทวิภาคี กับ
สถานประกอบการ เซเว่นอีเลฟเว่น

รูปแบบการเรียนแบบทวิภาคี

เป็นการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบการสลับเรียน หรือ Block Course ภายใน 1 ปีการศึกษา
แบ่งเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ กลุ่ม B
โดยทั้ง 2 กลุ่มจะสลับกันเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคละ 3 เดือน ดังนี้

กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยเรียนในสถานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
และศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ โดยเรียนระบบ"การเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง (2 Ways Video
Conference)" มีอาจารย์สอนจากส่วนกลางผ่านระบบ Video Conference ไปยังศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
เมื่อครบ 3 เดือน จะไปเรียนภาคปฏิบัติ 3 เดือน

กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิบัติ ณ ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น
ที่สถานประกอบการ เพื่อเรียนภาคปฏิบัติงานจริง(มีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน) เมื่อครบ 3 เดือน จะไป
เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน